

### 3. การติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

3.1) การประชุมระหว่างคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Committee on the Elimination of Racial Discrimination: CERD) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อพิจารณารายงานของประเทศไทยซึ่งเป็นการแสดงบทบาทของ กสม. ในการมีปฏิสัมพันธ์กับคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน (Treaty body) ซึ่งจะช่วยให้ กสม. ทราบถึงประเด็นที่ CERD ให้ความสำคัญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ กสม. ในการติดตาม (Monitoring) การดำเนินงานของรัฐบาลในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบต่อไป

3.2) การเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “การทบทวนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยโดยกระบวนการ Universal Periodic Review: บทเรียน ความหวัง และความคาดหวัง” เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 จัดโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน มูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรม องค์กร Fortify Rights คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล องค์กร Internews มูลนิธิมานุษยะ องค์กร Protection International องค์กร Solidarity Center และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic Review: UPR) รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดย กสม. ได้กล่าวถึงการทำงานร่วมกับกลไกของสหประชาชาติ และการทำรายงานคู่ขนานของ กสม. ที่ผ่านมาซึ่งดำเนินการโดยพิจารณาข้อมูลหลัก 3 แห่ง ได้แก่ (1) การรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบเรื่องร้องเรียน (2) การทำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี ซึ่งกำหนดประเด็นในการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนจากข้อเสนอที่ประเทศไทยรับมาจากกระบวนการ UPR และข้อสังเกตจากคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาต่าง ๆ ที่ให้ประเทศไทยนำไปปรับปรุงการดำเนินงานต่าง ๆ และเป็นมาตรฐานที่นำมาเปรียบเทียบกับความคืบหน้าหรือถดถอยในประเด็นต่าง ๆ และ (3) กสม. ได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความชัดเจนในข้อมูล และประเด็นความก้าวหน้า โดยเฉพาะความก้าวหน้าของข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ประเทศไทยรับมา รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรระหว่างประเทศ

3.3) การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำข้อมูลและรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงาน กสม. และผ่านระบบออนไลน์ โดยมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา ดังนี้ (1) บทบาทของ กสม. ในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ของประเทศไทย เพื่อจัดส่งให้กับสหประชาชาติ และ (2) สถานการณ์การปฏิบัติ

ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบในปัจจุบัน โดยได้แลกเปลี่ยนสถานการณ์ในประเด็นหลัก ๆ เช่น ผู้ให้บริการทางเพศ (Sex worker) สิทธิในอนามัยเจริญพันธุ์ ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและการคุกคามเพศ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง และผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น